



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข
(Emergency Operation Center : EOC) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ในวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 15.30 - น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สสจ.ชัยภูมิ

ที่	ประเด็น/ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	
		อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว
1	<p>เรื่องแจ้งจากผู้บัญชาการศูนย์ EOC สสจ.ชัย. (นายแพทย์วชิระ บถพิบูลย์)</p> <p>1.1 จิตอาสาต้านภัย COVID-19 จังหวัดชัยภูมิ ทำกิจกรรมที่ไม่เป็นการรวมกลุ่มกัน พร้อมรายงานผล</p> <p>1.2 ประกาศเรื่องการงดให้บริการทันตกรรมตามเกณฑ์การพิจารณาเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติเฉพาะกิจ COVID-19 สำหรับทันตแพทย์</p> <p>1.3 การบริหารกำลังคนทุกกลุ่มงานของ สสจ.ชัยภูมิ ส่งรายชื่อให้กลุ่มงาน อวล.รวบรวมและจัดกำลังคน ช่วยคัดกรองประชาชนที่เดินทางกลับมาจาก กทม.และปริมณฑล ร่วมกับสถานีนขนส่งจังหวัด ถ้ากรณีเข้าข่าย PUI ให้ส่งต่อเข้าระบบรักษาของโรงพยาบาลชัยภูมิ โดยทุกเที่ยวรถโดยสารจะต้องเข้าที่ บขส.1 และแอร์ชัยภูมิ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนในระยะเริ่มต้น</p>		
2	<p>กลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT)</p> <p>1.1 นำเสนอสถานการณ์การโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)</p> <ul style="list-style-type: none">- สถานการณ์ทั่วโลก พบผู้ป่วยยืนยัน 379,080 ราย พบใน 192 ประเทศ คิดเป็น 99.48% ของประเทศทั้งหมดทั่วโลก และกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศพื้นที่มีการระบาดต่อเนื่อง 29 ประเทศ- ประเทศไทย พบผู้ป่วยยืนยันสะสม 827 ราย รายใหม่ 106 ราย เสียชีวิต 4 ราย อาการรุนแรง 4 ราย และกลับบ้านแล้ว 57 ราย- จังหวัดชัยภูมิ พบผู้ป่วยเข้าข่ายสงสัย (PUI) จำนวน 32 ราย ผล LAB เป็น Negative 31 ราย รอผล 1 ราย ของอำเภอเทพสถิต 1 ราย ติดตามอาการครบ 14 วันแล้ว 21 ราย กลับบ้านแล้ว 25 ราย รักษาอยู่ 8 ราย- แร้งงานกลับจากต่างประเทศ จำนวน 478 คน ติดตามครบ 14 วันแล้ว จำนวน 213 คน ยังไม่มีรายงานพบผู้ป่วย		✓
3	<p>กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และวิชาการ (STAG)</p> <p>3.1 แผนการเตรียมเข้าสู่ Phase3 จังหวัดชัยภูมิได้จัดส่งให้เขตฯ 9 เรียบร้อยแล้วแต่ต้องมีการปรับแผนใหม่ เนื่องจากแผนของกระทรวงสาธารณสุขเพิ่งออก</p>	✓	
4	<p>กลุ่มภารกิจปฏิบัติการ (Operation/Case management)</p> <p>4.1 การดูแลผู้ป่วย แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่ม PUI ให้ Admit ที่ รพช., เมื่อผลเป็นลบค่อยให้กลับบ้าน และแบ่งกลุ่มผู้ป่วยเป็น 3 กลุ่ม</p> <p>แผนที่ : 1 High risk จัดให้ Admit ที่ รพ. Node (รพ.ชัยภูมิ 200 เตียง, รพ.ภูเขียว, แก้งคร้อ,จัตุรัส และ รพ.บำเหน็จณรงค์ แห่งละ 50 เตียง, รพ.หนองบัวแดง 40 เตียง) รวมจำนวน 500 เตียง</p> <p>แผนที่ 2 : > 500 ราย ต้องส่งไปที่ รพช. ให้เปิด Cohort ward ทุกแห่ง และสำรองที่โรงแรมชัยภูมิพาร์ค แต่ต้องพิจารณาในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง</p> <p>แผนที่ 3 : > 1,000 คน ให้ใช้ Home quarantine</p> <p>4.2 แผนการส่งต่อคนไข้ รพช.ส่งต่อคนไข้มาที่ รพ.ชัยภูมิ แต่จะไปรับ-ส่ง Case ที่ รพ. NODE ให้ โดย รพ.ชัยภูมิจะรับเฉพาะ Severe Case เท่านั้น</p>	✓	

ที่	ประเด็น/ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	
		อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว
5	<p>กลุ่มภารกิจสื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์ (PIO/RC)</p> <p>5.1 ทำ Facebook Live (ถาม-ตอบ) เวลา 17.00-18.00 น. ของทุกวัน เริ่มในวันที่ 26 มีนาคม 2563 มอบกล่อง RC และเชิญทีม รพ.ชัยภูมิ มาเป็นทีมช่วย</p> <p>5.2 การสื่อสารขอให้ใช้เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น</p> <p>5.3 จัดเวรทีมประชาสัมพันธ์ช่วยตอบคำถาม Call center อยากรู้ให้ทุกกลุ่มงานจัดเวรพร้อมทำภารกิจข้อ 5.1</p> <p>นพ.สสจ. : - บทความประชาสัมพันธ์ หอกระจายข่าว Home quarantine และประชาชนที่กลับจาก กทม.และปริมณฑล ขอให้ส่งหนังสือไปถึงนายอำเภอทุกอำเภอ โดยใช้ Key message เป็นภาษาท้องถิ่น เช่น เว้นระยะห่างทางสังคม</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	
6	<p>กลุ่มภารกิจด้านกฎหมาย (Law Support and Enforcement)</p> <p>ไม่มีประเด็น</p>		
7	<p>กลุ่มภารกิจสำรองเวชภัณฑ์ และส่งกำลังบำรุง (Logistics and Stockpiling)</p> <p>7.1 รับมอบแอลกอฮอล์ ซึ่งโรงงานมิตรผล และสนับสนุนให้ รพ.เรียบร้อยแล้ว</p> <p>7.2 N95 กำลังรอรับการจัดสรรจากเขต</p> <p>7.3 PPE ยังไม่ได้รับการจัดสรรจากเขต</p> <p>7.3 Mask ที่ได้รับจัดสรรรอบนี้ เก็บไว้ที่ สสจ. 41 กล่อง และ รพ.ชัยภูมิ 40 กล่อง และคาดว่าจะได้รับจัดสรรรอบต่อไป จำนวน 845 กล่อง</p> <p>7.4 ยาที่เขต ให้สำรวจ ซึ่งยังไม่ได้รับจัดสรร แต่สอบถามไปที่ รพ.ต่างๆ ยังพอใช้อยู่</p> <p>รอง นพ.สสจ.: - ข้อมูล Logistic ยังไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน ขอให้แต่ละ รพ.ทบทวนใหม่</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	
8	<p>กลุ่มภารกิจการเงิน (Finance)</p> <p>8.1 การจ่ายเงินค่าเสียหายของ สปสช.เขต 9 ได้สนับสนุนงบประมาณมาให้จังหวัดแล้ว ประมาณ 7 แสนบาท ส่วนใหญ่ใช้ในการจัดประชุม EOC ระดับจังหวัดและอำเภอในการใช้งานจัดประชุม คกก. EOC รวมไปถึงจัดประชุม อสม.ในพื้นที่ ส่วนรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง</p> <p>-หลักฐานการเบิกจ่าย สปสช.ต้องการ รายชื่อ-สกุล, เลข 13 หลัก</p> <p>-ไม่สามารถซื้อครุภัณฑ์ได้ แต่สามารถซื้อวัสดุสาคิดได้ เช่น Mask, PPE</p> <p>รอง นพ.สสจ.: ขอให้จัดทำแนวทางให้ชัดเจนก่อนจะแจ้งลงพื้นที่ทราบและดำเนินการต่อ</p>	<p>✓</p>	
9	<p>กลุ่มเลขานุการ (Liaison)</p> <p>9.1 ทบทวนรายชื่อเจ้าหน้าที่ที่เสี่ยงภัยเพื่อรับการคุ้มครองประกันภัย เนื่องจากจำนวนเกินโควตาที่กำหนด</p> <p>9.2 การจัดทำแผนเผชิญเหตุระยะที่ 3 ต้องปรับปรุงใหม่ เนื่องจากแผนของกระทรวงสาธารณสุขเพิ่งออก</p> <p>9.3 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดชัยภูมิ ตอนนี้ประกาศออกไปแล้ว จำนวน 8 ฉบับ และกำลังทำเพิ่มอีก 2 ฉบับ</p> <p>หน.คร. : ขอให้แต่ละกล่องเข้าไปร่วมการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชัยภูมิ ทุกวันจันทร์และพฤหัสบดี เวลา 14.00 น. กับคณะผู้บริหาร</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	

- รับรองรายงานการประชุม EOC วันที่ 18 มีนาคม 2563

มติที่ประชุม: รับทราบ

(นายแพทย์วีระระ บถพิบูลย์)
 ผู้บัญชาการศูนย์ EOC สสจ.ชัยภูมิ
 วันที่ 24 มีนาคม 2563